

Thư xin lỗi quý Thương phế binh VNCH

Đăng ngày: 15-04-2015

<http://www.chuacuuthe.com/2015/04/thu-xin-loi-quy-thuong-phe-binh-vnch>

VRNs (15-04-2015) – Sài Gòn – Kính thưa quý TPB VNCH đang sống tại các tỉnh/thành phố Sài Gòn, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau, Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Tây Ninh.

Trước hết, Ban tổ chức chúng tôi thành thật xin lỗi quý anh em đã được gọi về DCCT Sài Gòn ngày 17-04-2015 sắp tới để được kiểm tra sức khỏe đợt 7 **vì chương trình này đã bị hủy.**

Kể đến chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu xa đến quý y, bác sĩ thiện nguyện, quý vị hảo tâm xa gần, quý anh chị em tình nguyện viên, tổ phục vụ cơm trưa, 4 Phòng khám Đa khoa mà chúng tôi đã làm hợp đồng xét nghiệm cận lâm sàng.

Nguyên nhân tạm thời lúc này chúng tôi không được phép tổ chức.

Quyết định được thông báo quá gần ngày tổ chức. Chúng tôi biết việc hủy bỏ ngày kiểm tra sức khỏe này gây ra cho anh em nhiều hụt hẫng và bất tiện vì anh em đã chuẩn bị mọi sự để lên đường. Chúng tôi biết rằng quý y, bác sĩ và các tình nguyện viên cũng rất buồn lòng. Chúng tôi sẽ cố gắng thông tin đến từng người.

Ban tổ chức chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả quý vị về sự việc đáng tiếc này.

Trong tương lai, với tư cách cá nhân Tu sĩ, Linh mục DCCT, chúng tôi sẽ tìm cách để quý anh em TPB VNCH được phục vụ tiếp tục, vì lương tâm chúng tôi xác tín rằng quý anh em chính là những người bơ vơ tất bật, những người bị bỏ rơi hơn cả, là đối tượng của Tu sĩ DCCT chúng tôi.

TM. nhóm phục vụ TPB VNCH
Lm. Giuse Đình Hữu Thọ, C.Ss.R

Lời bàn: Mồm thì luôn luôn hô “**Hòa hợp Hòa giải...**”, “**đoàn với kết**”, v.v. , nhưng lại xử tệ bạc với người AE đã ngã ngựa như thế thì ai mà dám chìa tay ra hòa với họ? Trên đời này chắc không có một thể chế nào bất nhân hơn thế nữa! “người ta” “tôi” đến thế là cùng! –**BKT**.

Nguồn: Internet E-mail by Vũ Văn Chương chuyển

*Đăng ngày Thứ Sáu, April 17, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*